

Số: /TB-UBND

Cẩm Thủy, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ngày 17/11/2022, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện - Phạm Viết Hoài. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các dự thảo chuẩn bị cho Đại biểu HĐND huyện tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (*Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu*); Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX (*Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu*); Văn bản tham mưu cho Thường trực HĐND huyện về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX (*Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu*); và Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 (*Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu*).

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện và đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Viết Hoài kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Đến nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, số ca nhiễm mới trong cộng đồng thấp (Tính đến 14/11/2022, tổng số ca nhiễm Covid-19 cộng dồn trên địa bàn huyện là 19.704 ca, trong tháng 11 ghi nhận 02 ca trong cộng đồng, 11 tháng ghi nhận 19.648 ca). Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được thực hiện khoa học, hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình theo hướng dẫn của ngành Y tế nhằm duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin an toàn. Tính đến ngày 14/11/2022, tổng số liều vắc xin đã tiêm là 269.774 liều, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,9%, tiêm mũi 2 đạt 98,8%, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 96,5%, mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 98,7%; tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 100,9%, tiêm mũi 2 đạt 100,4%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 96,4%; tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 98,4%, mũi 2 đạt 89,7%, tại các nhóm đối tượng tiêm đều đạt tỷ lệ cao hơn so với mức trung bình của toàn tỉnh. Việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã tạo điều kiện

thuận lợi để địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực:

Sản xuất nông - lâm nghiệp đạt kết quả khả quan, cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, tiến độ sản xuất vụ Đông tính đến 15/11/2022 toàn huyện đạt 1.922,5 ha, diện tích trồng mới cây gai xanh tháng 11 đạt 2,1ha, nâng tổng diện tích cây gai xanh trồng mới 11 tháng đạt 149,1 ha, bằng 49,7% kế hoạch năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định, tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 11,831 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 153,450 tỷ đồng, bằng 112,83% dự toán huyện giao năm 2022 (Trong đó thu tiền sử dụng đất 11 tháng đạt 70,555 tỷ đồng, bằng 87,65% dự toán huyện giao). Kết quả thu bước đầu cơ bản hoàn thành theo tiến độ thời gian, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt. Tổng chi ngân sách thực hiện trong tháng là 35,802 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thực hiện 491,231 tỷ đồng, bằng 92,45% dự toán năm; Trong đó: lũy kế 11 tháng chi đầu tư xây dựng cơ bản 119,410 tỷ đồng, chi thường xuyên 371,820 tỷ đồng. Các chỉ tiêu chi thực hiện theo dự toán được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác đầu tư được quan tâm triển khai thực hiện, trong 11 tháng có 6 dự án xin chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện với vốn đăng ký trên 84,57 tỷ đồng. Hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm kịp thời, 11 tháng đã thành lập mới 48 doanh nghiệp, đạt 120% kế hoạch tỉnh giao và đạt 96% kế hoạch huyện giao; thành lập mới 03 hợp tác xã, vượt 02 hợp tác xã so với chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện.

Cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; các hoạt động tôn vinh, tri ân nhà giáo dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2022, có 27 chỉ tiêu đã được cấp ủy và Hội đồng nhân dân huyện nghị quyết giao nhiệm vụ, qua kết quả thực hiện 11 tháng năm 2022, dự kiến đến hết tháng 12/2022 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và vượt kế hoạch năm. Trong đó, Có 11 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch (gồm: *Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm so với dự toán tỉnh giao; Tỷ lệ đô thị hóa; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân; Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh*). Có 14 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành kế hoạch (gồm: *Tốc độ tăng giá trị sản xuất; Thu nhập bình quân đầu người; Tổng sản lượng*

lượng thực bình quân; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển; Sản phẩm OCOP được xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh; Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa; Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm; Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số; Tỷ lệ che phủ rừng; Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự). Tuy nhiên, vẫn còn các chỉ tiêu khó hoàn thành, nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt thì sẽ không hoàn thành theo kế hoạch giao gồm: Diện tích trồng mới cây gai xanh; Xây dựng nông thôn mới.

2. Hoàn thiện nội dung các dự thảo

Các ý kiến tham gia Hội nghị về cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo phòng chuyên môn đã chuẩn bị; Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo:

2.1. Đối với các báo cáo phục vụ Đại biểu HĐND huyện tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương hoàn thiện *Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023*; Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện hoàn thiện: *Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX* và Văn bản tham mưu cho Thường trực HĐND huyện về *Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX*.

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp các tài liệu, gửi đến các Đại biểu HĐND huyện khoá XX (trong ngày 18/11/2022) để chuẩn bị cho các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

2.2. Đối với báo cáo thường kỳ của UBND huyện:

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Giao Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ chung và 14 nhiệm vụ cụ thể trong Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

3.1. Chuẩn bị các nội dung đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV:

Giao các phòng chuyên môn chuẩn bị các nội dung để báo cáo, đề xuất đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV (*Dự kiến tổ chức vào 14h00 ngày 22/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Cẩm Thủy*). Các nội dung cụ thể như sau:

- Giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị hai nội dung đề xuất, kiến nghị:

+ Kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ điều chỉnh thời điểm ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội mang tính dài hạn (vào năm cuối nhiệm kỳ Đại hội trước).

+ Một số chính sách khi ban hành rất khó thực hiện đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa như: Tiêu chí về nước sạch tập trung trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà Chính phủ vừa ban hành.

- Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ xây dựng sớm có Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư để có cơ sở lựa chọn nhà đầu tư dự án Cơ sở xử lý rác thải theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

- Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung: Đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần bổ sung thêm biên chế cho ngành giáo dục để sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các cấp học, bậc học hiện nay.

- Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung: Đề nghị với Chính phủ và Quốc hội sớm triển khai mở rộng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được phê duyệt, hoặc có chính sách quản lý phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đối với diện tích đất hợp pháp của mình được nhà nước công nhận.

3.2. Rà soát để xin điều chỉnh, bổ sung đối với các Nghị quyết đã được HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7:

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ tại Thông báo số 297-TB/HU về Kết luận hội nghị thường trực Huyện uỷ ngày 24/10/2022, tham mưu báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện để trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX. Cụ thể như sau:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổ chức đánh giá lại tình trạng dạy và học môn tiếng Anh tại các nhà trường để đề xuất hỗ trợ (*nếu cần thiết*) cho các đối tượng (*giáo viên, học sinh*) phù hợp với tình hình của huyện, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Sau khi đánh giá tình hình thực tế, nếu có đề xuất hỗ trợ, cần phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch để cân đối nguồn ngân sách; Tham mưu báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung đối với *Nghị quyết số 43/NQ-*

HĐND ngày 25/10/2022 về việc thông qua Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 – 2025.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất mức, đối tượng được hỗ trợ (*đối với cán bộ diện điều động, luân chuyển*) phù hợp với tình hình của huyện và đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố (*chi cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng; sơ kết, tổng kết*). Tham mưu báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung đối với Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 về việc thông qua Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2022 – 2025.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022, đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đình Hùng